

**แผนระดับที่ ๓ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนย่อยที่ ๒ : แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
โดยคณะที่ ๒ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง**

แผนระดับที่ ๑ (z)	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ หน่วยรับผิดชอบ กอ.รมน. ศรชล. และ กท. ●				
แผนระดับที่ ๒ (y)	เป้าหมายย่อยของแผนย่อย : ๒. ภาคใต้มีความสุข ร่มเย็น ตัวชี้วัด : ๒.๑ จำนวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ลดลง ๒.๒ วัดสถิติจำนวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ๒.๓ ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยว และมูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หน่วยรับผิดชอบ : กอ.รมน. ●				
	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๒) ดำเนินการป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๑) การมุ่งดำเนินการต่อจุดศูนย์ดุลหลักของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพื้นที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการและแนวร่วมในทุกระดับ (๓) ระวังยับยั้งการบ่มเพาะเยาวชน เพื่อจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๕) ให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ นานาชาติและภาคประชาชน	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๔) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูกบิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกต้อง	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ :
แผนระดับที่ ๓ : แผนปฏิบัติการด้าน...	นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สมช.) ● ●				
	แผน : แผนบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕				
	ตัวชี้วัด : ๑) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหของภาครัฐเพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัด : ๓) ระดับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็น จชต. ภายในประเทศ และการกล่าวถึงปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต. ในเวทีนานาชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา จชต. ของรัฐบาล	ตัวชี้วัด : ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม	ตัวชี้วัด : ๒) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
	อำนาจการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. (กอ.รมน.) ●			อำนาจการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. (ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา - ศอ.บต.) ●	
	๑. งานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง ๒. การยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิด ๓. งาน จปภ. ๔. แก้ไขและป้องกันภัยแทรกซ้อน	๑. ส่งเสริม เผยแพร่ความจริง และการจัดการศึกษา ๒. การแสวงหาหนทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	๑. งานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	๑. เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ๒. สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต. ๓. อำนาจความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	๑. ดำเนินงานมีคั้งยั่งยืน ๒. พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ ๓. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	ปี ๒๒ โครงการตามแผนบูรณาการหรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนบูรณาการหรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนบูรณาการหรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนบูรณาการหรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนบูรณาการหรือแผนปฏิบัติราชการ
	ปี ๒๓
	ปี ๒๔
	ปี ๒๕

การแบ่งมอบ : ● แบ่งมอบตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ● แบ่งมอบตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ● แบ่งมอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
● แบ่งมอบเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ

หมายเหตุ : การระบุชื่อโครงการให้ระบุ (หน่วยงานเจ้าภาพระดับกรม หรือกระทรวง) และส่งกลับมายัง สมช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ทาง email : nscpopl@hotmail.com